



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๐๐๘/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นสมควรจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เพื่อเป็นการรวบรวมเอกสาร ภารกิจ แผนงาน ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สะดวกต่อการอ้างอิง ค้นหา และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร	จารุวาระกุล	ประธานกรรมการ
นายเพชร	สายเสน	กรรมการ
นายนพชัย	ทิพย์ไกรลาศ	กรรมการ
นางสาวเพชรภรณ์	เพชรแก้ว	กรรมการ
นางสาวอ้อยจริยา	พลับจิ้น	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงาน

#### คณะกรรมการรวบรวมเอกสารข้อมูล

นางสาวเพชรภรณ์	เพชรแก้ว	ประธานกรรมการ
นางสุกัญญา	พิสิฐอมรชัย	กรรมการ
นางสาวรัชณี	ต่อเงิน	กรรมการ
นางสายธาร	สุเมธอติคม	กรรมการ
นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการ
นายปาโมกษ์	รัตนธัญญาภิบาล	กรรมการ
นายเชาวลิต	สมบูรณ์พมณากิจ	กรรมการ
นายสมโภชน์	กุลธรรารมณ	กรรมการ
นางสาวสุวลี	บัวสุวรรณ	กรรมการ
นายสาคร	พรมจันทร์	กรรมการ
นางสาวร็ององค์	ชมปรีดา	กรรมการ
นางสาวอ้อยจริยา	พลับจิ้น	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนฤมล	โตเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดโครงสร้างเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

คณะกรรมการออกแบบและจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

นายเพชร	สายเสน	ประธานกรรมการ
นายปฐมพงศ์	จำนงลาภ	กรรมการ
นางสาววันทนา	แก้วผาบ	กรรมการ
นางสาวดลวรรณ	สุทธิวิวัฒน์กำจร	กรรมการ
นางสาวพัฒนาพร	ดอกไม้	กรรมการ
นางสาวรักกอนงค์	ชมปรีดา	กรรมการ
นางสาวสุวดี	บัวสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐริกา	คล้ายสงคราม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ออกแบบโครงสร้างเอกสาร องค์ประกอบศิลป์ ตารางข้อมูล กราฟการวิเคราะห์ข้อมูล ภาพประกอบเอกสาร แปลงแฟ้มเอกสารเพื่อการเผยแพร่ จัดทำรูปเล่มต้นฉบับ และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ